
เริ่มแจกแล็ปท็อปปี 68 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพได้ก่อน
นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ย. 2566

โฆษก ศธ. แจง "เสมา 1"
ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการแจกแท็บเล็ต หรือแล็ปท็อป เริ่มแจกปี 68
กลุ่มโรงเรียนคุณภาพได้ก่อน วาง 4 พันล้าน ระยะเวลาโครงการ 5 ปี

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวถึงนโยบายการแจกแท็บเล็ตของนักเรียนและครูว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ
รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องการแจกแท็บเล็ตว่าจะแจกในรูปแบบไหน
ซึ่งต้องพิจารณาหลายด้านทั้งเรื่องคอนเทนต์ เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต และรูปแบบการเช่า
โดยเบื้องต้นจะยังไม่แจกในปี 2567 แต่ในปี 2567 จะเป็นการจัดทำคอนเทนต์
สร้างเนื้อหาสาระแต่ละชั้นเรียนก่อนควบคู่ไปกับการศึกษา
พร้อมกับสอบถามความต้องการการใช้งานจากครูและนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย
ระหว่างแท็บเล็ตและแล็ปท็อป แต่เบื้องต้นแนวโน้มน่าจะไปในทางของการแจกแล็ปท็อปมากกว่า
เพราะใช้งานได้หลากหลาย ครูสามารถใช้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยได้ อายุการใช้งานนานกว่าแท็บเล็ต
แต่อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมต่อการใช้งบประมาณ และการดูแลรักษาของเด็กๆ
ด้วย

โฆษก ศธ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนในเรื่องของสัญญาณทุกเครื่องจะมีซิมการ์ดนั้น หมายความว่า
หากในพื้นที่ไหนมีสัญญาณโทรศัพท์ก็สามารถใช้แล็ปท็อปได้ ซึ่งทาง ศธ.
จะทำข้อสัญญาระหว่างบริษัทที่ได้สัมปทานไปว่าจะต้องดูระบบสัญญาณด้วย และถ้าหากเป็นพื้นที่ชายขอบ
พื้นที่ไม่มีสัญญาณ ก็จะประสาน กสทช. เพื่อให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุม
เบื้องต้นจะเริ่มแจกให้กับกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการก่อน
หลังจากนั้นจะพิจารณากลุ่มโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป แต่ในช่วงโครงการนำร่อง จะต้องให้ได้กลุ่มโรงเรียนที่หลากหลาย
และจะเริ่มแจกให้กับเด็กฉันมัธยมปลายก่อน อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเริ่มแจกได้ในปีงบประมาณ 2568
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี งบประมาณอยู่ที่ 3-4 พันล้านบาท

 ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 
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